

ข้อมูลติดต่อสำหรับสื่อมวลชน:

Ernie Knewitz
(732) 524-1090
media-relations@its.jnj.com

Jake Sargent
(202) 569-5086
JSargen3@ITS.JNJ.com

ข้อมูลติดต่อสำหรับนักลงทุน:

Christopher DelOrefice
(732) 524-2955

Lisa Romanko
(732) 524-2034

การทดสอบครั้งใหม่จำนวน 15 ครั้งจากผลิตภัณฑ์แบ่งเด็กของจอห์นสันสันขาดเดียวกันกับที่เคยทดสอบก่อนหน้านี้โดย FDA ไม่พบแร่ใยหิน

การทดสอบครั้งใหม่กว่า 60 ครั้งของผลิตภัณฑ์ที่เรียกคืนซึ่งดำเนินการทดสอบโดยห้องปฏิบัติการบุคคลที่สามสองแห่ง ไม่พบแร่ใยหิน

นิวยอร์ก นิวเจอร์ซีย์ (29 ตุลาคม 2562 – Johnson & Johnson Consumer Inc. (บริษัท) ได้ประกาศในวันนี้ว่าการทดสอบครั้งใหม่จำนวน 15 ครั้งจากผลิตภัณฑ์แบ่งเด็กของจอห์นสันสันขาดเดียวกันกับที่เคยทดสอบก่อนหน้านี้โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ไม่พบแร่ใยหิน นอกจากนี้ การทดสอบใหม่อีก 48 ครั้งของตัวอย่างที่มาจากผลิตภัณฑ์แบ่งเด็กของจอห์นสันสัน
ในชุดการผลิตที่บริษัทเรียกคืนด้วยความสมัครใจเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม (ชุดการผลิตหมายเลข 22318RB) ก็ยืนยันว่าในผลิตภัณฑ์ไม่มีแร่ใยหินเช่นกัน การทดสอบเหล่านี้ดำเนินการโดยห้องปฏิบัติการบุคคลที่สามสองแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบและการสืบสวนที่ดำเนินการเรื่อยมาของบริษัท

บริษัทกล่าวว่า

"การทดสอบที่เข้มงวดโดยบุคคลที่สามยืนยันว่าไม่พบแร่ใยหินในผลิตภัณฑ์แบ่งเด็กของจอห์นสันสัน เราขอรับรองในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเรา"

การทดสอบอาจแสดงผลข้อมูลที่เป็นบวกได้ หากมีการปนเปื้อนในห้องปฏิบัติการ

หลังจากการเรียกคืนคือผลิตภัณฑ์ บุคคลที่สามได้ติดต่อทำสัญญากับห้องปฏิบัติการบุคคลที่สามสองแห่ง เพื่อให้เร่งดำเนินการทดสอบครั้งใหญ่กับผลิตภัณฑ์แบ่งเด็กของจอห์นสันสันที่เรียกคืนมา โดยใช้วิธีการทดสอบแบบ Transmission Electron Microscopy (TEM), Powder X-Ray Diffraction (XRD) และ Polarized Light Microscopy (PLM)

นอกเหนือจากการใช้ห้องจัดเตรียมแบบมาตรฐานแล้ว หนึ่งในห้องปฏิบัติการยังได้ใช้วิธีการที่ต่างจากระเบียบวิธีปกติของพวกเขา ซึ่งก็คือการใช้ห้องเสริม ในห้องเสริมนั้น จะมีการเตรียมตัวอย่างไว้ห้าตัวอย่าง และการทดสอบแร่ใยหินในสามตัวอย่างให้ค่าที่เป็นบวก จากข้อค้นพบนี้ ห้องปฏิบัติการได้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาว่าเครื่องปรับอากาศแบบเคลื่อนที่ได้ที่ใช้ระหว่างเตรียมตัวอย่างในห้องเสริมนั้น มีการปนเปื้อนด้วยแร่ใยหิน เนื่องจากไม่พบแร่ใยหินในตัวอย่างตอนที่จัดเตรียมในห้องมาตรฐาน

สิ่งที่ค้นพบนี้เน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของการตรวจสอบผลการทดสอบที่เป็นบวกใด ๆ

แม้ว่าจะมีฐานระหว่างประเทศได้ระบุว่าการปนเปื้อนเป็นสิ่งที่ต้องกังวลในการวิเคราะห์แร่ใยหิน ([ASTM 6620-19](#), [หลักปฏิบัติมาตรฐานสำหรับการขีดจำกัดการตรวจหาแร่ใยหินตามจำนวน ที่](#)

[5.1.3\(ii\)](#))การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างระมัดระวังแล้ว แต่การปนเปื้อนของแร่ใยหินก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในระหว่างการแบ่ง การจัดเก็บ และการวิเคราะห์ตัวอย่าง จากข้อมูลของสมาคมการทดสอบและวัสดุแห่งอเมริกา องค์การมาตรฐาน

บริษัทได้ประกาศรายงานการทดสอบที่กล่าวถึงข้างต้นไว้แล้ว คุณสามารถเข้าดูรายงานได้จาก [FactsAboutTalc.com](https://www.factsabouttalc.com)

การทดสอบผลิตภัณฑ์นานหลายทศวรรษไม่พบว่ามีแร่ใยหินในผลิตภัณฑ์แป้งเด็กของจอห์นสัน

บริษัทมีมาตรฐานการทดสอบที่เข้มงวด เพื่อให้แน่ใจว่าแป้งฝุ่นเครื่องสำอางของบริษัทมีความปลอดภัย การทดสอบหลายพันครั้งในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา รวมถึงการทดสอบของ FDA ที่เพิ่งดำเนินการไปล่าสุดในเดือนที่แล้ว ยิ่งยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์แป้งเด็กของจอห์นสัน ไม่มีแร่ใยหิน แป้งโรยตัวของเรามาจากแหล่งแร่ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดซึ่งเกินมาตรฐานอุตสาหกรรม บริษัทและซัพพลายเออร์ของบริษัทดำเนินการทดสอบอยู่เป็นประจำ เพื่อให้แน่ใจว่าแป้งโรยตัวของเรไม่มีแร่ใยหิน แป้งโรยตัวของเรายังได้รับการทดสอบและยืนยันว่าปราศจากแร่ใยหินโดยห้องปฏิบัติการอิสระ มหาวิทยาลัย และหน่วยงานด้านสุขภาพระดับโลกหลากหลายแห่ง

เป็นเวลา 133 ปี

กลุ่มบริษัทจอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน ได้มุ่งมั่นคำนึงถึงความต้องการและความเป็นอยู่ของผู้คนที่เราให้บริการเป็นลำดับแรก และเราจะทำเช่นนั้นต่อไป

ดังที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ เราได้เรียกคืนผลิตภัณฑ์แป้งเด็กของจอห์นสัน ชุดการผลิตหมายเลข #22318RB ทั้งหมดคืนเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม สำหรับข้อมูลในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ โปรดติดต่อศูนย์บริการผู้บริโภคของบริษัทจอห์นสัน แอนด์จอห์นสัน ได้ที่ www.johnsonsbaby.com หรือโทร +1 (866) 565-2229

หมายเหตุสำหรับนักลงทุนเกี่ยวกับข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์และเหตุการณ์ในอนาคต:

ชาวประชาสัมพันธน์มี

“ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต”

ตามที่กำหนดนิยามไว้ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 (Private Securities Litigation Reform Act of 1995)

เกี่ยวกับการเรียกคืนผลิตภัณฑ์แป้งเด็กของจอห์นสัน จำนวนหนึ่งชุดการผลิต ผู้อ่านไม่ควรเชื่อข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้

ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตในชาวประชาสัมพันธน์อ้างอิงข้อมูลจากความคาดหวังในปัจจุบันสำหรับเหตุการณ์ในอนาคต

หากสมมติฐานอ้างอิงพิสูจน์ว่าไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่ทราบหรือไม่ทราบเกิดขึ้น

ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไปอย่างมีนัยสำคัญจากความคาดหวังและการคาดการณ์ที่บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์และ/หรือบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

ข้อกังวลด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์หรือการดำเนินการตามข้อบังคับทางกฎหมาย

การฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินการของรัฐที่ร้ายแรงอย่างมีนัยสำคัญ

รวมถึงการเรียกร้องความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์

ความไม่แน่นอนว่าผลิตภัณฑ์ใหม่หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่จะประสบความสำเร็จเชิงพาณิชย์ ความสามารถดำเนินการตามแผนเชิงกลยุทธ์ได้สำเร็จของบริษัท

อุปสรรคหรือความล่าช้าในการผลิตภายในองค์กรหรือภายในห่วงโซ่อุปทาน

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้

การเปลี่ยนแปลงรูปแบบพฤติกรรมและการใช้จ่ายของผู้ซื้อผลิตภัณฑ์และบริการด้านการดูแลสุขภาพ

และการเพิ่มการตรวจสอบอุตสาหกรรมด้านการดูแลสุขภาพของหน่วยงานรัฐ

สามารถดูรายการและคำอธิบายเพิ่มเติมของความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ในรายงานประจำปีของบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

จอห์นสันได้ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในวันที่ 30 ธันวาคม 2561 รวมถึงหัวข้อ "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements

(หมายเหตุข้อควรระวังเกี่ยวกับข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต)" และ "Item 1A. Risk Factors" ในรายงานประจำปีไตรมาสแบบฟอร์ม 10-Q ที่ยื่นล่าสุดของบริษัท

และเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐอเมริกาในภายหลัง

สำเนาเอกสารที่ยื่นเหล่านี้จะเผยแพร่ทางออนไลน์ที่ www.sec.gov, www.jnj.com หรือร้องขอจากบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

ข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใด ๆ

ที่แสดงในข้างนี้เป็นความเห็นในวันที่เผยแพร่ข่าวนี้นั้น บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์และบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน

ไม่มีหน้าที่ปรับปรุงข้อความในลักษณะที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตอันเป็นผลจากข้อมูลใหม่หรือเหตุการณ์ในอนาคตหรือการพัฒนาใด ๆ

บริษัทจำกัดความรับผิดชอบทั้งหมดอันเนื่องจากการดำเนินการหรือการไม่ดำเนินการอันเนื่องมาจากเนื้อหาในข่าวประชาสัมพันธ์นี้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดโดยชัดแจ้ง